

มาลัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 48 วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ม.ราชภัฏนครฯ สืบสานวัฒนธรรมฯ ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดสองกิจกรรมเพื่อนักศึกษาทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม โดยนักศึกษาไทยพุทธ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมฯ จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนนักศึกษาไทยมุสลิม กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมจริยธรรม ตามหลักศาสนา ควบคู่กิจกรรมค่ายอบรมจริยธรรมสู่การเป็นมุสลิมที่ดี ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล)

ผศ.จันทร์ ทงสมัคร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมว่ามหาวิทยาลัยฯ มีทั้งนักศึกษาไทยพุทธ และไทยมุสลิม และในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อให้ให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนน้อมใจรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการอนุรักษ์เผยแผ่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระธรรมะ ของการเทศน์มหาชาติที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และกล่อมเกล่าจิตใจให้เกิดความสุข สงบ ร่มเย็น เป็นผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคีและสันติสุข อย่างยั่งยืน ส่วนนักศึกษาไทยมุสลิม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมมุสลิมสายสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมจริยธรรม ตามหลักศาสนา ควบคู่กับกิจกรรมค่ายอบรมจริยธรรมสู่การเป็นมุสลิมที่ดี ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นอยู่ตามหลักศาสนาอิสลาม ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ด้วยความสามัคคีและสันติสุข อย่างยั่งยืนเช่นกัน

ซึ่งทั้งสองโครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นการอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาทั้งชาวไทยพุทธ และนักศึกษาทั้งชาวไทยมุสลิม เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตระหนักดีว่าคำสอนของทุกศาสนาจะสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณื

แบบสำรวจ “มหาชัยโพล”

"คิดอย่างไร กับ ทหาร"

ทหารเป็นกำลังสำคัญในการปกครองอธิปไตยของชาติ และมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ยึดถือกฎระเบียบตามคำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ทหารจำเป็นต้องมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียงให้คงไว้ตลอดไป

ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงกรณีดังกล่าวจำนวน 400 คน สรุปได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ปัจจุบันทหารเป็นอย่างไร

อันดับที่ 1 เป็นรั้วของชาติ ป้องกัน รักษาประเทศไม่ให้ใครมารุกราน	22.50 %
อันดับที่ 2 เป็นกองกำลังที่เข้มแข็ง	14.25 %
อันดับที่ 3 มีระเบียบวินัย / อยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด / ปฏิบัติตามคำสั่ง	14.00 %
อันดับที่ 4 มีความเสียสละ อดทน ทนต่อความยากลำบาก	13.75 %
อันดับที่ 5 เป็นอาชีพที่มีเกียรติ	11.25 %
อันดับที่ 6 ถูกแทรกแซงทางการเมือง	7.50 %
ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา	7.50 %
อันดับที่ 7 มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น	5.25 %
อันดับที่ 8 ความคิดเห็นแตกแยก ไม่เป็นเอกภาพ	2.25 %
อันดับที่ 9 เข้ามามีบทบาท พัฒนาช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะยามเกิดภัยพิบัติ	1.75 %

ตอนที่ 2 ในอนาคต ทหารควรมีบทบาทอย่างไรต่อการป้องกันประเทศ

อันดับที่ 1 ต้องเสียสละ อดทน เข้มแข็ง / เป็นที่พึ่งของประชาชน	33.75 %
อันดับที่ 2 เป็นทหารมีฝีมือ / ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง	23.00 %
อันดับที่ 3 ต้องเป็นทหารที่มีความทันสมัย ทนต่อเทคโนโลยี	20.75 %
อันดับที่ 4 ต้องปกป้องเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของทหารให้คงอยู่ตลอดไป	14.50 %
อันดับที่ 5 กองทัพมีขนาดเล็กลง แต่อาวุธยุทโธปกรณ์ ทันสมัยมีประสิทธิภาพมาก	8.00 %

ตอนที่ 3 ผลการสลายการชุมนุมที่ผ่านมา ทหารเป็นอย่างไร

อันดับที่ 1 ทหารยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด	23.50 %
อันดับที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม	23.00 %
อันดับที่ 3 มีบทบาทอย่างมากในการนำพาบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ	16.50 %
อันดับที่ 4 มีการชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ	15.00 %
อันดับที่ 5 มีประชาชนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับผลกระทบจากการสลายชุมนุม	12.00 %
อันดับที่ 6 ถูกการเมืองแทรกแซงมากเกินไป	10.00 %

เรียนรู้...การสื่อสารกับวัฒนธรรมไทยในวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ มนูญผล

วัฒนธรรมไทยถือเป็นมรดกสำคัญยิ่งของชาติไทยเพราะวัฒนธรรมเป็นผลรวมของพฤติกรรมคนในสังคม การจะเกิดพฤติกรรมร่วมหรือผลรวมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ ต้องมาจากค่านิยมเล็กๆ ในระดับปัจเจกแล้วขยายตัวออกไปเป็นค่านิยมร่วมของคนในชุมชนในชาติ วิชาชีพครูเป็นองค์กรที่ได้รับความคาดหวังสูงจากสังคมมีบทบาทในการขับเคลื่อนความเป็นคนดีและความเป็นครูดีที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้วยความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มคนและสังคม จึงทำให้เกิดหลักสูตรหลากหลายสาขาเกี่ยวกับวิชาชีพครูมากขึ้น ในขณะที่ชุมชนและสังคมเอง เกิดการรุกรานด้านวัฒนธรรม การครอบงำโดยวัฒนธรรมตะวันตกผ่านสื่อที่ขาดความจริงใจและความรับผิดชอบต่อสังคมจึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนรวมถึงชุมชนนักศึกษาชาวหน้าเขามหาชัยของเราที่ล้วนตกเป็นเหยื่ออันโอชะนี้ มากน้อยตามกำลัง(กิเลส) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพครูและการจัดการศึกษาทุกระดับอยู่ในขณะนี้

การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นการสร้างปัญญาให้คนในชาติจึงจำเป็นต้องเข้าใจ เข้าถึง และรู้เท่าทันสื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีกว่าให้กับผู้เรียน ภาคเรียนนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสฝึกเป็นครูอาสาสอนวิชาการศึกษาทั่วไปที่มุ่งสร้างคนดี ในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนได้เน้นบูรณาการให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การฝึกปฏิบัติตนเพื่อใช้จริงในวิถีชีวิต ได้สัมผัสเรียนรู้พัฒนาทั้งเปลือกและแก่นเพราะการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยความเข้าใจ เข้าถึง และรู้เท่าทันสื่อ ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสร่วมเข้าฟังการเสวนาเรื่อง สื่อมวลชนกับบทบาททางการเมืองและวัฒนธรรม ที่มี รศ.ดร.สุชุม เกลยทรัพย์ และ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เลือดเตาแดงแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทายาทผู้สืบทอดหัวใจความเป็นมนุษย์ในสื่อทั้งโดยบุคลิก วิถีคิด คำพูดและงานเขียน เห็นสื่อการนำเสนอในวันนี้ชี้ได้ชัดเจนว่า ผ่านการเตรียมตัวด้วยระบบการเก็บข้อมูลเบื้องต้นมาก่อน ได้ยกระดับความรู้ที่ควรมีจากปรากฏการณ์จริงผ่านสวนดุสิต โพลมานำเสนอชี้ให้เห็นอดีต ปัจจุบันและอนาคตของสื่อกับบทบาททางการเมืองและวัฒนธรรมที่ผู้ฟังทุกระดับควรตื่นรู้ รู้อย่างเท่าทันแล้วนำสู่การปฏิบัติ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับปัจเจกและกลุ่มให้ได้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคนนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายและต้องการคำตอบร่วมกันทั้งผู้สอนและผู้เรียน

ด้วยตระหนักว่าการยกระดับความรู้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นในองค์กร ผู้เขียนจึงเจียดเวลาจรดปากกาเพิ่มบทความนี้ขึ้นมาเพื่อหวังเป็นสื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยกับศิษย์นิเทศศาสตร์กลุ่มที่กำลังสอนอยู่ในภาคเรียนนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่าน คณะผู้จัดเสวนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมล้วนเป็นผู้จุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจในงานเขียนนี้ ขอให้วิทยากรทั้งสองท่านเป็นเสาหลักสื่อต้นแบบ สื่อมีชีวิต สื่อปฐมนิยบุคคลเคียงคู่สถาบันผลิตครูต้นแบบแห่งชาติไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรสืบไป...



บรรณาธิการหทัยฉัตร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑาทับ , นางณัฏฐา นนทโชติ
พิชญ์นฤมิตร อัครมานะ นายก้องภพ ปรัชชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ปากเที่ยง ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันแรม 10 ค่ำ เดือน 8-8 ปีชาล

ใกล้เข้ามาทุกขณะกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาต่างๆกำลังเตรียมงานกันอย่างขะมักเขม้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์ปีนี้มีไอเดียรวมพลังเครือข่ายมาสร้างสีสันในงานกันครบครัน อาทิ จากหน่วยพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช มาในกิจกรรมนักสืบตัวจิ๋ว วิทยาลัยการอาชีพ นำเรื่องหุ่นยนต์ตัวเก่งมาโชว์ แม้กระทั่งบริษัทชื่อดังอย่างเซฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด ยังมาร่วมแจม และมีอีกหลายเครือข่ายที่มาร่วม เอาเป็นว่าวันนี้ขอนำมาบอกกล่าวพอเป็นน้ำจิ้มกันก่อน

เลื่อนการประชุม การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดิมกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2553 ได้มีการเลื่อนไปจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้ว ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพได้ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราช เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2553 โดยกำหนดตรวจ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ห้องหมายเลข 47 ทุกวันศุกร์ของเดือนสิงหาคมและกันยายน 2553 บุคลากรท่านใดประสงค์ตรวจสุขภาพ ลงชื่อได้ที่สำนักงานคณะ / เคา์นเตอร์ลงเวลาสำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อโดยตรงที่ คุณรำเพย บัวจันทร์ 085-6078775 หรือที่หมายเลขภายใน 154 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2553 สำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเตรียมเงินเพื่อจ่ายค่าตรวจสุขภาพประมาณ 300-1,000 บาทนะคะ

เดือนสิงหาคมนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรม สู่การเป็นมุสลิมที่ดี ประจำปีการศึกษา 2553 ให้แก่นักศึกษามุสลิม จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และในวันที่ 7-8 สิงหาคม นี้ ณ โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์มนิต พลหลา ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความเสียใจกับคุณทัศนีย์ พาเจริญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สูญเสียพี่ชาย คุณไตรรัตน์ ชุมทอง (นศ.รปศ.ห้องถิ่น) ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 89/1 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (เลข สภ.ลานสกา ประมาณ 150 เมตร) จะฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม นี้ ณ วัดไทรงาม อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ปิดท้ายปากเที่ยงด้วยคำคม "เมื่อเราเกิดความกล้าที่จะพุ่งชนปัญหา ปัญหานั้นก็มักจะหายไป เราจึงไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันอีก" สวัสดีค่ะ